


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2566 

วันที่ 9 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2566   เวลา  09.30 นาฬิกา 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

……………………………………… 
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ลงชื่อและเข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญเลิศ กล่ินอุบล ประธานสภา อบต.หนองกะปุ บุญเลิศ กล่ินอุบล  
2. นายบุญเทิด เทศอ้น รองประธานสภา อบต.หนองกะปุ บุญเทิด เทศอ้น  
3. นายชวลิต  สังข์สน เลขานุการสภา อบต.หนองกะปุ ชวลิต  สังข์สน  
4. นายเจษฎากร อุ่นเทศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 ต.หนองกะปุ เจษฎากร อุ่นเทศ  
5 นายสนิจ ภุมรา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 ต.หนองกะปุ สนิจ ภุมรา  
6 นายณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 ต.หนองกะปุ ณรงค์ พราหมณ์ฤกษ์  
7 นางสวาด พงษ์ดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 ต.หนองกะปุ สวาด พงษ์ดี  
8 นายปิยพงศ์ ทองมาก สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 ต.หนองกะปุ ปิยพงศ์ ทองมาก  
9 นายอ านวย ทิมจิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 ต.หนองกะปุ อ านวย ทิมจิต   
10 นายไพฑูรย์ เทศล าลึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 ต.หนองกะปุ ไพฑูรย์ เทศล าลึก  
11 นางพรทิพย์ ค าเขียน สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 ต.ห้วยข้อง พรทิพย์ ค าเขียน  
12 นายสิทธานต์ ค าสระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยข้อง สิทธานต์ ค าสระ  
13 นายเอกสิทธิ์ ค าโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยข้อง เอกสิทธิ์ ค าโพธิ์  

 
   ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  
๑ นายบุญชู พุ่มจิตร นายก อบต. บุญชู พุ่มจิตร  
๒ นายเจริญ สุ่มแก้ว รองนายก อบต. เจริญ สุ่มแก้ว  
3 นายวิรัตน์ ทิมจิตร เลขานุการนายก อบต. วิรัตน์ ทิมจิตร  
4 นางถนอมศรี บุญมาก ผู้อ านวยการกองคลัง ถนอมศรี บุญมาก  
5 นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัณ ผู้อ านวยการกองช่าง อภิรักษ์  ฉิมเฉยสุวัณ  
6 นางมนัสวี  กล่ินอุบล หัวหน้าส านักปลัด มนัสวี  กล่ินอุบล  
7 นางสาวจิดาภา เจ้ยเปล่ียน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ จิดาภา เจ้ยเปล่ียน  
8 นางสาวอารีย์   ศรีสม นักวิชาการศึกษาฯ อารีย์  ศรีสม  
9 นายธนดล  ดีหะสิงห์ นิติกร ม.ราชภัฏเพชรบุรี ธนดล  ดีหะสิงห์  
10 นายวิเชียร  เข็มเงิน รองอธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี วิเชียร  เข็มเงิน  
11 นางสาวอรทัย  ชูเจริญ นิติกร ม.ราชภัฏเพชรบุรี อรทัย  ชูเจริญ  
12 นางสาวสโรชา ชูดวง นิติกร ม.ราชภัฏเพชรบุรี สโรชา ชูดวง  
13 นายอดุลย์เดช ขุนทอง ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 อดุลย์เดช ขุนทอง  
14 นางกัลญา ค าสม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลญา ค าสม  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  
15 นางสาวชุติกาญจน์  สังข์ศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชุติกาญจน์  สังข์ศิริ  
16 นางหทัย  เลิศอาวาส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หทัย  เลิศอาวาส  
17 นางสาวกานต์สินี อ่วมเมือง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ กานต์สินี อ่วมเมือง  
18 ว่าท่ี ร.ต.หญิงชนัญชิดา เทพศิริ นักวิเคราะห์ฯ ชนัญชิดา เทพศิริ  

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว ประธานฯกล่าวเปิดการประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ           - การลงทะเบียนและการขับเคล่ือนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคช่ัน  Thai ID ด้วย

กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงก าหนดการปฏิบัติงานการลงทะเบียนราษฎรด้วย
ระบบดิจิทัล พ.ศ.2565 เพื่อใช้บริการประชาชนและปฏิบัติงานทะเบียนราษฏร เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการยืนยันตัวตนทางแอปพลิเคช่ัน  Thai ID โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านราย และแต่ละอ าเภอไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้มีบัตรประชาชน ขอให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคช่ัน Thai ID ด้วย 
-  การส ารวจโทรศัพท์มือถือเพื่อประกอบการใช้งานแอปพลิเคช่ัน Thai ID โดยทางอ าเภอ 
มอบหมายให้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านส ารวจในแต่ละครัวเรือน 
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันท่ี 13 ตุลาคม ซี่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวัน  
“นวมินทรมหาราช” 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 ระเบียบวาระ ที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.

2566 ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีท้ังหมด 4 หน้า ต้ังแต่หน้าแรก ผู้
เข้าประชุม ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบ
วาระท่ี 4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 วาระท่ี 2 ขั้น
แปรญัตติ วาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ระเบียบวาระท่ี 5 การขอกันเงินงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ไปด าเนินการในปีถัดไป จนครบทุกวาระ และท่านใดจะขอแก้ไขในระเบียบ
วาระใด ขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติท่ีประชุมรับรองด้วย 

มติท่ีประชุม    - มีมติรับรอง 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองกระทู้ถาม 
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
  4.1 การขอต่อระยะเวลาการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม 
ประธานสภาฯ  - ตามท่ีสภามีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาช้ีแจงรายละเอียดการขอต่อระยะเวลา 

ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติยางหัก – เขาปุ้ม เพื่อประกอบการพิจารณา จึงขอเชิญตัวแทน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ช้ีแจงครับ 
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นายวิเชียร  เข็มเงิน - ในเบ้ืองต้นขอช้ีแจงความเป็นมาในการขอใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติยางหัก – เขาปุ้ม ซึ่ง 
รองอธิการบดี ม.ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏขอใช้เมื่อปี พ.ศ.2539 ระยะเวลาขอใช้ 30 ปี จะครบก าหนดในปี พ.ศ. 
เพชรบุร ี 2569 วัตถุประสงค์เชิงการศึกษาจัดท าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมท้ัง

เป็นการักษาป่าดูแลขอบเขตของป่า ซึ่งปัจจุบันราชภัฏได้ขยายไฟฟ้า ระบบประปา เข้ามาในพื้นท่ี 
ซึ่งชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย และก าลังประสานชลประทานเพื่อน ามาใช้ในโครงการกรณี
แหล่งน้ าท่ีมีไม่เพียงพอ 

ประธานสภาฯ    - ขอเชิญตัวแทนป่าไม้ช้ีแจงเพิ่มเติม  
นายอดุลย์เดช ขุนทอง - ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย 
ตัวแทนส านักจัดการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2565การขอ 
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 และใช้พื้นท่ีหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐ โดยผู้ขอใช้

ต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีระบุไว้ตามแบบ ป.ส.17 กรณีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ท่ีขอต่อระยะเวลาการใช้ ต้องยื่นก่อนหมดระยะเวลา 180 วัน และในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับ อบต. คือต้องมีหลักฐานการแจ้งให้ อบต.หนองกะปุทราบ เนื่องจากพื้นท่ีป่าท่ีขอใช้อยู่
ในเขต อบต.หนองกะปุ 

ประธานสภาฯ    - ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ช้ีแจงรายละเอียดในเบ้ืองต้นแล้ว สมาชิกท่านใดจะ 
สอบถามข้อสงสัยประเด็นใดเชิญได้ 

นายปิยพงศ์ ทองมาก - ผม นายปิยพงศ์ ทองมาก สมาชิกสภา อบต.ม.6 ขอสอบถามรายละเอียดและปัญหาท่ี 
ส.อบต.ม.6 ต.หนองกะปุ เกิดขึ้นในการขอใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็นแรก การขอใช้ 

พื้นท่ี จ านวน 1306 ไร่ มีความจ าเป็นต้องใช้ขนาดนั้นอย่างไร กรณีท่ีชาวบ้านได้ท ากินใน
พื้นท่ีท่ีราชภัฏขอใช้จะแก้ไขอย่างไร เร็วๆนี้ราชภัฏน ารถแบ็คโฮเข้าด าเนินการในพื้นท่ีไม่มี
ปัญหา แต่พอชาวบ้านน ารถแบ็คโฮเข้าไปด าเนินการปรากฏว่าถูกด าเนินคดีเป็นเพราะอะไร 
และในการด าเนินการช่วงแรกทางราชภัฏได้มีการซื้อขายท่ีดินของชาวบ้าน ซึ่งเกิดปันหา
มากมาย บางคนก็ได้รับเงิน บางคนก็ไม่ได้รับ ก็ขอให้ทางราชภัฏได้น าหลักฐานการซื้อขาย
มาแสดงเพื่อความชัดเจนว่าใครขายไปบ้างหรือใครขายแล้วไม่ได้เงิน และท่ีส าคัญในเมื่อ
พื้นท่ีดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าไมจึงเกิดการซื้อขายกันได้ อีกอย่างหนึ่งต้ังแต่ราชภัฏเข้า
มา ไม่เคยช้ีแจงให้ชาวบ้านรู้ว่าท าอะไร ชาวบ้านมีส่วนร่วมน้อยมาก ขอให้ราชภัฏช้ีแจงและ
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากๆหน่อย สุดท้ายอยากถามว่า ราชภัฏจะเอาพื้นท่ีป่าไปท าอะไร ท่ี
ผ่านมาก็ยังไม่เห็นท าอะไรท่ีชัดเจน 

นายวิเชียร  เข็มเงิน - รายละเอียดบางเรื่องช่วงน้ันผมยังไม่ได้เข้ามา เด๋ียวให้นิติกรช้ีแจง ตามเอกสารการขอใช้พื้นท่ี  
รองอธิการบดี ม.ราชภัฏ จ านวน 1306 ไร่ น้ัน ป่าไม้เป็นผู้ก าหนดซึ่งทางราชภัฏก็ยังไม่ทราบแนวเขตท่ีชัดเจน เน่ือจากหา 
เพชรบุร ี หมุดพิกัดไม่เจอ ในส่วนของชาวบ้านท่ีเคยท ากินอยู่ในพื้นท่ี ท่ีป่าไม้อนุญาตให้ราชภัฏใช้ กรณีไม่มี

เอกสารสิทธิ์ก็มีการฟ้องกันตามข้ันตอนของกฎหมาย กรณีแบ็คโฮตีป่า เป็นการปรับพื้นท่ีเพื่อปลูก
ป่า ไม่มีผลกระทบใดๆ การขอใช้พื้นท่ีผมเป็นผู้วางผัง ก็จะดูว่าพื้นท่ีใดยังมีปัญหาอยู่ก็จะหลีกเลี่ยง 
ก็จะมีการสร้างอาคาร หอพักอาจารย์ นักศึกษา จะปรับเป็นท่ีท่องเท่ียวเล็กๆในชุมชนเป็นท่ีศึกษา
ดูงานการปลูกป่า ปลูกพืชผลไม้ ในอนาคตก็จะน าคณะเกษตรมาท่ีน่ี การประชาสัมพันธ์โครงการ
และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมราชภัฏจะรับข้อเสนอน้ีไว้ 

นิติกร ม.ราชภัฏ - การขอใช้ จ านวน 1306 ไร่ น้ัน ยังมีความจ าเป็นการเข้าใช้พื้นท่ี ราชภัฏก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มี
ผลกระทบป่า กระทบชุมชน และต้องท าตามประกาศข้อก าหนดของป่าไม้ท่ีอนุญาตให้ ราชภัฏ
จะต้องตรวจสอบมีใครบุกรุกหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องด าเนินการตามกฎหมาย กรณีที่ชาวบ้านได้ท ากิน 

 



- 4 – 
ในพื้นท่ี ท่ีได้รับอนุญาต จ านวน 69 ไร่ 81 แปลง ซึ่งส่วนหน่ึงราชภัฏได้จ่ายเงินเป็นค่าชดเชย ซึ่ง
เป็นการเคารพสิทธิ์ของชาวบ้านท่ีท ากินอยู่ก่อน ไม่ใช่เป็นการซื้อขาย กรณีที่เจ้าหน้าท่ีของทาง 

 ราชภัฏท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายเงินชดเชยส่อไปในทางทุจริต ได้มีการสอบสวนทางวินัยไปแล้ว 
ส่วนชาวบ้านท่ีมีการฟ้องร้องป่าไม้ จ านวน 21 ราย จากการตรวจสอบหลักฐานในการเข้าท ากิน
จากภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2496 พ.ศ.2552 ดูร่องรอยการท าประโยชน์ หลักฐานเอกสาร
สิทธิ์ ซึ่งมีลุงพ้วนเพียงรายเดียวท่ีมี นส.3 มีร่องรอยการท ากินก็มีการรังวัดแนวเขตคืนแล้ว ส่วนท่ี
เหลือไม่พบหลักฐานร่องรอยการท ากินศาลยกฟ้อง  

นายปิยพงศ์ ทองมาก - ชาวบ้านท่ีมีปัญหากับราชภัฏท่ีเคยได้รับค่าชดเชยไปแล้วยังมีการเรียกร้องอีก ราชภัฏจะ 
ส.อบต.ม.6 ต.หนองกะปุ ด าเนินการอย่างไร 
นิติกร ม.ราชภัฏ  - รายท่ีมีปัญหาแยกเป็นรายท่ีจ่ายแล้ว กับท่ียังไม่จ่าย ซึ่งความเป็นจริงจ่ายชดเชยไป 15 ไร่ 
   ชาวบ้านอ้างครอบครองท ากิน 20 ไร่ ท่ีจ่ายชดเชยเป็นพื้นท่ีในการครอบครอง ส่วนปัญหา 

เรื่องพื้นท่ีท่ีชาวบ้านอ้างเป็นกรรมสิทธิ์ต้องขอเรียนว่าราชภัฏเป็นผู้ขอใช้ไม่ใช่เจ้าของพื้นท่ี 
หน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีต้องด าเนินการ  

นายปิยพงศ์ ทองมาก - กรณีพื้นท่ีท่ีมีปัญหาขณะนี้ ราชภัฏยังมีเงินจ่ายชดเชยหรือไม่ 
ส.อบต.ม.6 ต.หนองกะปุ  
นายวิเชียร เข็มเงิน - ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่สามารถของบมาด าเนินการได้การชดเชยเงินครั้งนั้นน่าจะใช้ 
รองอธิการบดี ม.ราชภัฏ งบประมาณอื่น 
ประธานสภาฯ  - ในการขอใบอนุญาตการขอใช้ในครั้งนี้ป่าไม้จะก าหนดพื้นท่ีอย่างไรหรือให้เท่าเดิม 
นายอดุลย์เดช ขุนทอง - การขอใช้พื้นท่ีเมื่อ 30 ปีก่อน อาจจะยังไม่มีความชัดเจน การขอต่อระยะเวลาการใช้ใหม่ 
ตัวแทนส านักจัดการ ต้องมีการปรับแก้ ตรวจสอบพื้นท่ีใหม่ แปลงไหนเป็นของชาวบ้าน มีหลักฐานก็ต้องคัดออก 
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10  
ประธานสภาฯ  - ขอขอบคุณทางตัวแทนราชภัฏและป่าไม้ท่ีมาช้ีแจงรายละเอียดในวันนี้ 
   สมาชิกก็ได้สอบถามและทางราชภัฏกับป่าไม้ก็ได้ช้ีแจงรายละเอียดการขอต่อระยะเวลา 

การใช้รวมถึงปันหาท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นท่ีพอสมควรแล้วผมจะขอมติว่าท่านใด 
เห็นชอบในการขอต่อระยะเวลาการใช้พื้นท่ีป่าสงวนยางหัก – เขาปุ้ม ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 

ท่ีประชุม   - มีมติเห็นชอบ จ านวน 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นและขอเหตุผลด้วย 
ท่ีประชุม  - ไม่เห็นชอบ จ านวน 7 เสียง โดยให้เหตุผลว่าราชภัฏต้องไปเคลียกับชาวบ้านเรื่องพื้นท่ีท่ีมี 

การคัดค้านให้เรียบร้อยก่อน และงดออกเสียง 3 เสียง 
  4.2 ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมด าเนินการโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชน 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญฝ่ายเลขาสภาฯช้ีแจง 
เลขานุการสภาฯ  - ด้วยส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี ได้ส่งรายช่ือราษฎรที่ผ่านการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจกลุ่มท่ี 2 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
ลุ่มน้ าช้ัน 345 ท่ีมีการอยู้อาศัยท ากิน หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2541  
และปฏิบัติตามค าส่ัง คสช.ท่ี 66/2557 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 ได้อนุญาตให้อยู่ 
อาศัยท ากินแบบแปลงรวมมีเงื่อนไขให้ปลูกป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นท่ี ซึ่งตาม 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 16 ประกอบกับหนังสือป่าไม้ ด่วน 
ท่ีสุดท่ี ทส 1603.3/6104.6105 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2565 ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเป็นผู้ยื่นขออนุญาตใช้พื้นท่ีแทนราษฎรตามบัญชีรายช่ือและผังแปลงท่ีดินท่ีได้รับ 
การรับรองประกอบการ จ านวน 8 ราย ประกอบด้วย  
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1. นางสาวกาญจนา  ช้างยนต์ อยู่บ้านเลขท่ี 14/3 หมู่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
    เนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา 
2. นายสายันต์ เลิศอาวาส อยู่บ้านเลขท่ี 27 หมู่ 5 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
    เนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ 7 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา 
3. นายปฐพี พิมพ์รอด อยู่บ้านเลขท่ี 160 หมู่ 9 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
    เนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ 6 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา 
4. นางสาวปรารถนา ค าใส อยู่บ้านเลขท่ี 9/1 หมู่ 3 ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
    เนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 งาน 39 ตารางวา 
5. นายณรัญชน์ พิมพ์รอด อยู่บ้านเลขท่ี 160 หมู่ 9 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
    เนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ 6 ไร่ 66 ตารางวา 
6. นายวรวัฒน์ โชติวานิชอนันต์ อยู่บ้านเลขท่ี 67/1 หมู่ 6 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด 
    จ.เพชรบุรี เนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ 4 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา 
7. นางพาย ตุ้มกลัด อยู่บ้านเลขท่ี 29 หมู่ 8 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
    เนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ 4 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 
8. นางสาวธิดารัตน์ จันทร์นาค อยู่บ้านเลขท่ี 115/2 หมู่ 3 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด  
    จ.เพชรบุรี เนื้อท่ีเข้าร่วมโครงการ 3 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา 
ต าแหน่งพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมดตามแผนท่ีท่ีอยู่ในมือทุกท่าน 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ตัวแทนป่าไม้ช้ีแจงต าแหน่งของพื้นท่ี ท่ีอนุญาตให้ราษฎรเข้าร่วมโครงการปลูกป่า 
เศรษฐกิจเพิ่มเติม 

นายอดุลย์เดช ขุนทอง - ได้น าแผนท่ีฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ให้สมาชิกได้ตรวจสอบ ปรากฏว่าท่ีดินบางแปลงท่ี 
ตัวแทนส านักจัดการ อนุญาตให้ราษฎรเข้าร่วมโครงการไม่มีความชัดเจนและบางแปลงท่ีเสนอไม่ใช่พื้นท่ีท่ีตาม 
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 รูปแปลงท่ีเสนอ 
ท่ีประชุม - มีมติให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการท้ัง 8 ราย และสมาชิก

สภา อบต. เข้าตรวจสอบพื้นท่ีจริงในวันท่ี 12 ตุลาคม 2566 ต้ังแต่เวลา 09.30 น.ให้
ชัดเจนก่อนน าเข้าสภาพิจารณาอีกครั้ง 

 4.3 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2566  
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญฝ่ายเลขาช้ีแจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ให้คณะติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผน แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอให้
สภาทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยให้รายงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิด
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยภายใน 15 วัน นับ
แต่วันรายงานของคณะกรรมการติดตามผลเป็นอย่างน้อย 30 วัน ในช้ันนี้จึงขอสรุปรายาน
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2566 ตามรายละเอียดท่ีอยู่ในมือ
ทุกท่าน แยกตามยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566 ได้ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 34 โครงการ งบประมาณ 
15,237,490 บาท น าไปด าเนินการตามข้อบัญญั ติ 4 โครงการ งบประมาณ 
1,171,900 บาท น าจ่ายเงินสะสมด าเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 731,000 บาท 
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  2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต จ านวน 60 โครงการ 
งบประมาณ 18,122,784 บาท น าไปด าเนินการตามข้อบัญญติ 19 โครงการ 
งบประมาณ 2,479,300 บาท  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ 16,716,000 บาท น าไปด าเนินการตามข้อบัญญัติ 3 
โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวางแผนการส่งเริมการลงทุนพานิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
และการท่องเท่ียว จ านวน 5 โครงการ น าไปด าเนินการตามข้อบัญญัติ 1 โครงการ ไม่ได้ใช้ 
งบประมาณ  

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 18 โครงการ น าไปด าเนินการตามข้อบัญญัติ 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 
บาท 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 232,000 บาท น าไปด าเนินการตามข้อบัญญัติ 4 
โครงการ งบประมาณ 190,000 บาท 

  7. ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการท่ีดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จ านวน 20 โครงการ น าไปด าเนินการตามข้อบัญญัติ 6 โครงการ งบประมาณ 
586,000 บาท  

   ผลการด าเนินการตามแผนคิดเป็นร้อยละ 25.66 
  8. การจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 22 รายการ งบประมาณ 272,579 บาท 
ประธานสภาฯ  - ตามท่ีฝ่ายเลขาสภาฯได้ช้ีแจงผลการประเมินแผนและสมาชิกทุกท่านได้ดูรายละเอียดไป

พร้อมกันแล้ว ส าหรับการรายงานผลการด าเนินการตามแผนเป็นการรายงานให้สภาเพื่อ
ทราบไม่ต้องมีการลงมติ สมาชิกท่านใดสงสัยรายการใดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มขอ
เชิญได้ 

นายสิทธานต์ ค าสระ - ท าไมการด าเนินการจึงได้เพียงร้อยละ 25.66 
ส.อบต.ม.2 ต.ห้วยข้อง 
เลขานุการสภาฯ  - ส าหรับการด าเนินการจ าด าเนินการได้มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับงบประมาณท่ีได้รับแต่ละปี 

และจ านวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาถ้าจะด าเนินการให้ครบหรือมากท่ีสุดต้องอยู่ ท่ี
การท าแผนเอาปัญหาท่ีแท้จริงมาบรรจุแผนโดยให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ แต่
ความเป็นจริงการจัดท าแผนทุกคนก็จะใส่แผนงานโครงการลงแผนให้หมด 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการ
ติดตามแผนพัฒนาประจ าปี 2566 

 4.4 เร่ืองแผนการด าเนินงานประจ าปี 2567 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญฝ่ายเลขาช้ีแจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ข้อ 27 ให้คระกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนจัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
เสนอผู้บริหารภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งขณะนี้ 
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  นายกได้ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี 2567 เสร็จส้ินแล้ว ในการนี้จึงขอให้สมาชิก
ได้รับทราบพร้อมๆกันตามจอภาพท่ีจะฉายให้ทุกท่านดู 

ท่ีประชุม  - รับทราบแผนด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต้ังแต่ต้นจนจบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
  - ไม่ม ี
ประธานสภา  - กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม  
 
  

เลิกประชุม เวลา 13.45 นาฬิกา 
 

 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
  

(นายชวลิต  สังข์สน) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 (นายบุญเลิศ  กลิ่นอุบล) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ            



      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กะปุ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2566  วันท่ี 9 ตุลาคม 2566 แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(นายสนิจ ภุมรา) 
สมาชิกสภา อบต. ม.3 ต.หนองกะปุ 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

  
 (นายไพฑูรย์ เทศล าลึก)        (นายสิทธานต์ ค าสระ) 
   สมาชิกสภา อบต. ม.9 ต.หนองกะปุ                สมาชิกสภา อบต. ม.2 ต.ห้วยข้อง  
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
  
 

รายงานการประชุมสภาฯครั้ งนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ ไ ด้รับรองแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2566  วันท่ี 30 ตุลาคม 2566 
 
 
             (ลงช่ือ)……………… ……………………………..……. 

  (นายบุญเลิศ  กล่ินอุบล) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 

 
 
 
 
 
 


